



ปลัดแก่อยุ 40

พระคัมภีร์... “พระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในศาลาธรรม ผู้ฟังมากมายต่างประหลาดใจ และพูดว่า “เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหน ปรีชาญาณที่เขาได้รับมานี้คืออะไร อะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขา” คนนี้เป็นช่างไม้ ลูกนางมารีย์”.../...พ่อใหม่...เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีพ่อใหม่มาทำมิสซาที่อาสนวิหารของเรา เห็นว่ามีพี่น้องมาร่วมมิสซากันเยอะเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะ แอ้มได้ข่าวว่าเทศน์ดีเป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดาพี่น้องหลายคน เสียด้วย เสียตายที่ไม่ได้อยู่ฟัง อย่างไรก็ตามก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อใหม่ทั้ง 3 ท่านด้วยครับ.../...เป็นลม...เหตุต่อเนื่อง ลุงประสาน ที่พี่งៅไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเข้าโรงพยาบาลไปนั้น อาทิตย์ที่ผ่านมาออกจากโรงพยาบาลแล้ว และมาร่วมในมิสซาพ่อใหม่เสียด้วย แต่ลุงเกิดเป็นลมเอากลางวัด อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะบรรดาพ่อใหม่มีพระจิตแรง หรือว่า อากาศร้อนกันแน่ ดีที่คนนั่งข้างๆเป็นพยาบาลเลยรีบพาออกมาปฐมพยาบาลกันต่อด้านนอกวัด แอ้มพบหมอชาวต่างชาติที่เข้ามาขอร่วมด้วยช่วยกันเสียด้วย งานนี้ลุงประสานเลยปลอดภัยหายห่วงด้วยประการทั้งปวงครับ.../...เลือดตก...เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจากทำงานก็มีคนมาเล่าข่าวให้ฟังว่า ที่สำนักงานวัดมีเหตุเลือดตกยางออกเกิดขึ้นถึงกับต้องนำตัวต้นเหตุส่งโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว ถ้ามไปถามมาได้ความว่า เป็นน้องเจน มืออีเล็กโตนั่นเอง มาช่วยคุณพ่อสมเกียรติเตรียมงานยุวธรรมทูต กำลังทำป้ายชื่อเด็กที่จะมาร่วมค่ายอยู่ไม่รู้ว่าไปพลาดท่าเสียที่คัตเตอร์อีท่าไหนเข้า ทำให้โดนบาดเข้าเนื้อ โชคดี พ่อสานิจ เจ้าอาวาส อยู่ในเหตุการณ์ด้วย แอ้มประจวบเหมาะ พ่อขุน ปลัดหนุ่มก็เข้ามาได้เวลาพอดี พ่อสานิจเลยให้ปลัด ขุน รีบพาน้องเจนส่งโรงพยาบาลเสียเลย ส่วนแผลจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ทราบแต่ว่าโดนเย็บไป 4 เข็ม เท่านั้นเอง โชคดีที่ยังไม่ถึงขนาดต้องให้พระสงฆ์ส่งศีลเจิมให้.../...คำสอน...เปิดแล้วการเรียนคำสอนสำหรับผู้สนใจ วันแรก มีคนมาเรียนอยู่ 8 คน แต่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลายคนยังงกกับห้องคำสอนใหม่อยู่ เพราะห้องเดิมถูกปรับปรุงเป็นห้องสมุดของโรงเรียน ส่วนห้องใหม่ก็ไม่แน่ว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ เอาเป็นว่าต่อๆไปอะไรก็คงเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับ.../...ห้องประชุมเก่า...พูดถึงการปรับปรุงห้องแล้วก็นึกได้ว่ามีคนฝากแจ้งข่าวมาด้วยว่าห้องประชุมเก่าสภาภิบาลที่ตึกอาคารมารีอา ตอนนี้ถูกปรับปรุงเช่นกัน ตอนนี้กลายเป็นห้องปฏิบัติการของฝ่ายอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาไปแล้ว เพราะฉะนั้น ระหว่างที่หาห้องประชุมใหม่อยู่ บรรดาสภาภิบาลก็คงต้องมาประชุมที่บ้านพักพระสงฆ์ไปพลางๆก่อน เบียดหน่อยแต่ก็อบอุ่นดี.../...คนเหล่านั้นรู้สึกสะอิดสะอายนะ และไม่ยอมรับพระองค์ พระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ประกาศกยอมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากในถิ่นกำเนิด ท่ามกลางวงศ์ญาติ และในบ้านของตน”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...